

สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑.๖ : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยงาน : สำนักงานมายการเจริญพันธุ์

มาตรการ	ประเด็นความรู้	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน
<p>มาตรการที่ ๓ การพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาที่ถูกต้องตามกฎหมาย</p> <p>มาตรการที่ ๔ ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาทักษะของบุคลากรสาธารณสุขในการจัดบริการยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม (Comprehensive Safe Abortion Care)</p>	<p>ประเด็นความรู้ที่ ๒ ความรู้หลักการให้คำปรึกษาทางเลือกหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม และนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๔ ชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</p> <p>ประเด็นความรู้ที่ ๕ ช่องทางการขอรับคำปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์</p>	<p>๑๐. อบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมและนวัตกรรมการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย</p>	<p>ต.ค. ๖๔ – ก.ค. ๖๕</p>	<p>๔ ครั้ง</p>	<p>ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔</p> <p>ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕</p> <p>ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ อาคาร ๒ ชั้น ๓ สำนักงานมายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย</p> <p>การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพการให้คำปรึกษาทางเลือกสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม (หลักสูตร ๑ วัน) สำหรับผู้ที่ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาทางเลือกหญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อม ณ ห้องประชุมรพพัฒน์ และผ่านโปรแกรม Zoom ออนไลน์</p> <p>มีผู้เข้าร่วมอบรมรุ่น ทั้งหมด ๒๙๐ คน</p> <p>การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษาทางเลือกให้สามารถช่วยเหลือหรือส่งต่อสตรีที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้เข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย รวมทั้งการช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสม</p>

มาตรการ	ประเด็นความรู้	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลา ดำเนินการ	เป้า หมาย	ผลการดำเนินงาน
มาตรการที่ ๕ การพัฒนาช่องทางและรูปแบบเพื่อสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยยาให้กับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน					

รูปกิจกรรม





